

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	การคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	กรมดำเนินการสอบผ่านระบบ Zoom Meeting ให้จังหวัดดำเนินการจัดหาสถานที่ให้เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และ ยุติธรรม	
๒	การน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร	เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมแห่งความรักและสามัคคี มีจุดมุ่งหมายคือให้ประชาชนมีความสุข	
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนา โมเดล	๑. เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่าย ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กรม กำหนด ๒. ให้อำเภอเร่งรัดการจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	
๔	แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ/กชช๒ค	๑. เน้นย้ำให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ให้ครบถ้วนถูกต้อง และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒. การดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล กชช๒ค. /จปฐ.อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน	
๕	การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. ติดตามการดำเนินการของสมาชิกที่ขอรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	
๖	การจองพระพุทธรูปชานาถ ๖๐ ปี กรรมการพัฒนาชุมชน	ประชาสัมพันธ์การจองพระภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	
๗.	การดำเนินการตามตัวชี้วัด กรรมการพัฒนาชุมชน ๒๕๖๔	๑. ดำเนินการบันทึกกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒. สร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่เกินร้อยละ ๕ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	

ลงชื่อ ปวรณนต์ อินลวง ผู้สรุปการประชุมฯ

(นายปวรณนต์ อินลวง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน  
ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายปวรรณต์ อินลวง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ปวรรณต์
๒	นางสาวสิธานันท์ พรหมสุรินทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สิธานันท์
๓	นายพาทิศ ผัดสุรินทร์	นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	พาทิศ
๔	นางสาวอรยา สืบสอน	นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	อรยา
๕	นางสาวมารีสา ศุภถาวรภรณ์	นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	มารีสา